

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๘/ ๑๑๓๗



สลด. (Secret)

ส่ง : กสค.

รับที่ : ๕13031/67

27 พ.ย. 2567 เวลา 13.45 น.



สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี ครั้งที่ ๕ (5th AMMW Meeting)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๒๖๗๕๖
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี ครั้งที่ ๕ (5th AMMW Meeting) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี ครั้งที่ ๕ (5th AMMW Meeting) เพื่อเป็นการเสริมพลังให้สตรีและเด็กหญิงสามารถรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ จากบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนากลไกการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายและโครงการต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสตรี ตลอดจนส่งเสริมบทบาทนำของสตรีในการดำเนินงานขององค์กรทุกระดับ โดยการร่วมให้การรับรองถ้อยแถลงร่วมดังกล่าวต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี ครั้งที่ ๕ จะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการมุ่งมั่นส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศของประเทศไทยในเวทีอาเซียน พร้อมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี ครั้งที่ ๕ ให้การรับรอง (adopt) ร่างถ้อยแถลงดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก และหลังจากนั้นให้รายงานผลเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

๒. เพื่อให้ร่างถ้อยแถลงร่วมมีความสมบูรณ์และครอบคลุมในทุกมิติในการเสริมพลังให้แก่สตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาจพิจารณาเพิ่มเติมประเด็นการสร้างความรู้ถึงสิทธิในสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีที่รัฐจัดให้ และการพัฒนาแนวทางการลดอุปสรรคอันเนื่องมาจากเพศภาวะเพื่อสร้างการเข้าถึงการบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กหญิงและสตรีในพื้นที่ห่างไกล อันเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของสตรีเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสังคม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๓๔๔๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๒๗

E-mail: montip@nesdc.go.th